

Lào Cai: Phát huy tối đa vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT

14:26 11/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 10/11, tại trụ sở BHXH tỉnh Lào Cai, Đoàn công tác của BHXH Việt Nam đã làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Lào Cai (BCĐ) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2023. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ đồng chủ trì hội nghị.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; lãnh đạo BHXH tỉnh Lào Cai; đại diện lãnh đạo các sở, ngành là thành viên BCĐ cấp tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH các huyện, thị xã.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Lào Cai Đường Minh Tấn cho biết: Tính đến ngày 31/10/2023, toàn tỉnh có 70.460 người tham gia BHXH, đạt 91% kế hoạch, đạt tỷ lệ 19% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc là 61.750 người, đạt 97,4% kế

hoạch; số người tham gia BHXH tự nguyện là 8.710 người, đạt 60,7% kế hoạch. Số người tham gia BHYT là 53.598 người, đạt 97,3% kế hoạch, đạt tỷ lệ 14,3% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 1.173 người so với cuối năm 2022. Số người tham gia BHYT là 710.578 người, đạt tỷ lệ bao phủ 91,11% dân số. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 78,5% kế hoạch giao. Trong 10 tháng đầu năm, BHXH tỉnh Lào Cai đã thanh toán chi phí cho 688.973 lượt người KCB BHYT với số tiền hơn 562.500 triệu đồng, chiếm 88,78% so với dự toán Chính phủ giao. Tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH, BHTN hơn 1.300 tỷ đồng.

Các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên BCĐ các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã chủ động phối hợp với ngành BHXH trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân. Công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT luôn được ưu tiên tập trung các nguồn lực, đổi mới theo hướng hiện đại, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và các chủ thể tham gia BHXH, BHYT.

Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 của BHXH tỉnh Lào Cai đạt nhiều kết quả nổi bật: Đến nay số người đã rà soát cập nhật số ĐDCN/CCCD là 670.530 người, đạt tỷ lệ 97,2%; đã có 172/172 cơ sở KCB BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD với 409.039 lượt tra cứu thành công phục vụ KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp. Về dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đã tiếp nhận và xử lý 2.857 hồ sơ cấp thẻ BHYT trẻ em trên DVC quốc gia...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong thời gian qua cũng gặp một số khó khăn, hạn chế như: Công tác phát triển mới người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và việc duy trì người tham gia BHXH tự nguyện còn gặp nhiều khó khăn; Tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị có xu hướng tăng cùng với đó là một số đơn vị có số nợ hằng tháng lớn làm tổng số nợ luôn ở mức cao, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh chiếm tỷ trọng nợ lớn trong toàn tỉnh. Cùng với đó BCĐ cấp xã mới được thành lập nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ nhấn mạnh: Trong 10 tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, một số đơn vị đang trong giai đoạn hồi phục sản xuất sau dịch Covid-19. Cùng với đó, với đặc thù của Lào Cai là tỉnh vùng cao, dân cư phân tán,

trình độ không đồng đều, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, đời sống của người dân đặc biệt là đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò của chính sách BHXH, BHTN còn hạn chế nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của tỉnh và sự phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị tỉnh, công tác triển khai, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh đạt được những bước tiến vững chắc, với những kết quả khá toàn diện, nổi bật, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT.

Trong thời gian tới, đồng chí Giàng Thị Dung đề nghị BCĐ các cấp tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp với cơ quan BHXH trong công tác tuyên truyền, phát triển số người tham gia, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các nhóm người không còn được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhưng điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Các sở, ngành phối hợp đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đặc biệt là việc tham gia, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh đề nghị, thời gian tới, BCĐ cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước, cũng như các quy định thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các quy định thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT; cải cách TTHC, ứng dụng CNTT, triển khai thực hiện Đề án 06 hiệu quả. Đây là những yếu tố nền tảng để Lào Cai thực hiện mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT hằng năm; tăng nguồn thu, giảm tỷ lệ nợ BHXH; phòng chống tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT...Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phát triển số người tham gia chính sách; kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Tổng Giám đốc đề nghị BCĐ tiếp tục quan tâm kiện toàn thành viên BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến tận cấp xã; phát huy vai trò, năng lực, sự đồng bộ, vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về chính sách BHXH, BHYT. Trong đó, đặc biệt lưu ý thành viên BCĐ cấp xã có cán bộ, công chức văn hóa - xã hội (được bổ sung nhiệm vụ tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố); triển khai các

chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình từ các nguồn lực của địa phương.

Nam Nguyễn

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/lao-cai-phat-huy-toi-da-vai-tro-cua-ban-chi-dao-thuc-hien-chinh-sach-bhxh-bhyt>